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ภาคผนวก A 

จดหมายทีเ่กี่ยวของกบัการกอตั้งคณะ ป 1923-1924 
 
 
 จดหมายของทานสังฆราช เรอเน แปรโรส แหงสํานักแพรธรรมสยาม ถึงทานโจเซฟ เฟรริ 
ผูอํานวยการสํานกัแพรธรรมแหงทวปีอเมรกิาเหนอื ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 1923 
 
 มาวันนี้ขาพเจากําลังจะขอความชวยเหลือจากทานในเรื่องอันมีความสําคัญใหญหลวงตอ
อนาคตของมิสซังเรา ดวยสยามประเทศในเวลานี้การใหการศึกษาอบรมแกผูเยาวกําลังเปนเรื่องท่ี
ไดรับความสนใจ ไมวาจะเปนรัฐ มิสซังคาทอลิก ฝายโปรแตสแตนท หรือแมแตเอกชน ตางก็
แขงขันกันเปดโรงเรียนท้ังในระดับ ประถมและมัธยม ซ่ึงเพ่ิมจํานวนขึ้นเปนอันมาก ภารดาคณะ
เซนตคาเบรียลมีโรงเรียนอยูสามแหง สองโรงเรียนอยูในกรุงเทพ ฯ ซ่ึงมีนักเรียนกวา 2,000 คน 
โรงเรียนแหงท่ีสามอยูตางจังหวัดมีนักเรียน 150 คน และเพ่ิมจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ  สําหรับ
โรงเรียนสตรีนั้น ซิสเตอรคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร  ไดเปดโรงเรียนมัธยมขึ้นสามแหงใน
กรุงเทพ ฯ ซ่ึงจํานวนนักเรียนกวา 1,000คน ท้ังนักเรียนประจําและนักเรียนไป-กลับ ทวา
โรงเรียนเหลานี้ก็ยังไมเพียงพอ สําหรับเมืองซ่ึงขยายออกไปกวาสิบสองกิโลเมตร และมีประชากร
ถึง 6 แสน5 หม่ืนคน ทางดานเหนือของเมืองเปนพ้ืนท่ีอันกวางใหญ ซ่ึงไดเริ่มเปนชุมชน 
ขึ้นมา อันเปนผลมาจากพระราชวังแหงใหมซ่ึงพระเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาใหสรางขึ้นในบริเวณ
นั้น รวมท้ังวังเจานายหลายพระองคซ่ึงไดกอสรางขึ้นรายรอบดวย  ณ ท่ีแหงนั้นเรายังมีโบสถ
นักบุญฟรังซิส เซเวียร ท้ังพวกบราเดอรยังไดสรางโรงเรียนชายขึ้นซ่ึงมีนักเรียนเพ่ิมขึ้นทุกที จึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกอตั้งสถานศึกษาเยี่ยงนี้สําหรับเด็กหญิงขึ้นมา โดยอาศัยโรงเรียนเหลานี้เอง
ท่ีเราอาจเขาถึงชนช้ันสูงในสังคมซ่ึงเปนกลุมคนซ่ึงมีอิทธิพลยิ่งในสังคมแหงนี ้
 นี่เปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมยิ่ง สถานศึกษาของเราไดรับการยกยองช่ืนชม มีผูปกครองเปน
อันมากไดขอใหเราชวยจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสตรีซ่ึงเขาอาจสงบุตรสาวมาเขาเรียน ยังไมมีโรงเรียน
เชนวาในอาณาบริเวณนี ้แตการณจะเปนเชนนี้ไปไมนานถาหากเรายังไมเริ่มลงมือ พวกเด็กผูหญิง
ก็จะหลุดมือไป 
 เมอรซิเออร เลอโกรอารต (Lecroart) ซ่ึงไดมาเยี่ยมสํานักธรรมฑูตของเราเม่ือเดือน
พฤษภาคมท่ีผานมา ไดสนับสนุนโครงการนี้อยางแข็งขัน โดยย้ําเตือนวาหากเราไมริเริ่มกอตั้ง
โรงเรียนขึ้นในขณะท่ียังมีโอกาสแลวไซร ในไมชาพวกโปรแตสแตนท หรือคนศาสนาอ่ืนก็จะลง
มือกอนเปนแมนม่ัน 



 เม่ือถูกขาพเจารบเราอยูหลายครา พวกซิสเตอรแหงคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ก็
ตอบวาคงเปนไปไมไดท่ีจะพวกเธอจะลงมือกอตั้งโรงเรียนแหงใหมขึ้นในเวลาอันใกล ดวยเหตุท่ี
ขาดบุคลากร ดังนั้นขาพเจาจึงเขียนจดหมายไปยัง ดาม เดอ ซังตโมร (Dames de St. Maur) ซ่ึงมี
สํานักอยูเปนอันมากในเขตสังฆมณฑลมะละกา ซ่ึงมีเด็กนักเรียนจากสยามไปศึกษาอยูท่ีนั่น (ใน
เวลานั้นมีเด็กนักเรียนท้ังคริสตและพุทธจากกรุงเทพ ฯ ไปศึกษาอยู 20 คนในคอนแวนตท่ีปนัง
และสิงคโปร) แมวาจะตองเสียคาใชจายในการเดินทางแพงมาก ผูบริหารโรงเรียนเหลานี้ตางตอบ
มาวาขอแสดงความเสียใจท่ีไมอาจชวยตามคําขอของขาพเจาไดเพราะขาดบุคลากร ตลอดหลายปท่ี
ผานมาขาพเจาเสาะหาไปทุกหนแหงท่ัวประเทศฝรั่งเศส แตคําตอบท่ีไดรับก็ยังคงเปนเชนเดิม คง
ไมอาจเปนไปไดเพราะขาดบุคลากร! 
 ดวยความอับจนส้ินหวัง ขาพเจาจึงเหลือทางออกอยูเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือการขอความ
ชวยเหลือจากอเมริกาในส่ิงท่ียุโรปไมอาจมอบใหได ดวยเหตุนี้เองขาพเจาซ่ึงวิงวอนขอความเมตตา
จากทานใหชวยเหลือมิสซังของเรา เราอยากจะไดนักบวชซ่ึงมีความรูภาษาอังกฤษเพ่ือมาสอนภาษา
นี้ซ่ึงกําลังเฟองฟูอยูท่ีนี่นี่เปนประเด็นท่ีสําคัญยิ่ง ซ่ึงเปนเรื่องงายสําหรับนักบวชจากอเมริกาขณะนี้
ซิสเตอรท่ีมาจากฝรั่งเศสนับเปนปญหาใหญ ท่ีจริงการสอนภาษาฝรั่งเศสก็นับวาสําคัญ แตถาหาก
จําเปน เราก็อาจหาครูภาษาฝรั่งเศสไดท่ีนี่ นอกจากนั้นยังตองมีการศึกษาทางดานศิลปะดังเชนวิชา
ดนตร ีวาดเขียน การเย็บปกถักรอย ฯลฯ ทวาวิชาเหลานี้ก็ไมใชปญหาใหญ 
 ฝายอเมริกันโปรแตสแตนทไดกอตั้งโรงเรียนสตรี หางออกไปจากตัวเมืองไมไกล คือ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซ่ึงแมวาจะอยูหางออกไป แตก็มีท้ังครูชาวอเมริกันและสยาม ซ่ึงถาเราได
กอตั้งโรงเรียนเชนนี้ขึ้นมาในบริเวณเดียวกัน ก็คงจะมีนักเรียนเปนอันมาก ยิ่งถาเราไดมีนักบวช
ชาวอเมริกาดวยแลว ก็จะยิ่งชวยทําใหสามารถเทียบเคียงกับวัฒนาวิทยาลัยไดอยางไมนอยหนา 
 พระคุณเจาจะสามารถชวยเราไดหรอืไม ในการหาคณะนักบวชซ่ึงสมควรแกการนี้ เรามี
บานอยูหลังหนึ่งแลว ซ่ึงพอจะรับนักเรียนไดประมาณสักรอยคน  ในขณะเดียวกันเราก็จะ
ดําเนินการกอสรางอาคารซ่ึงมีขนาดใหญกวาบนท่ีดินซ่ึงเรามีอยู หลังจากนั้น คณะซิสเตอรก็อาจ
ลงหลักปกฐานไดดวยตนเองในบริเวณชานเมืองกรุงเทพ ฯ ซ่ึงม่ันใจไดวาจะประสบผลสําเร็จอัน
จะอํานวยประโยชนอยางใหญหลวงในการเผยแพรพระวรสาร อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดก็
คือการเริ่มตน แนนอนวาในอเมริกาคงจะมีคณะซิสเตอรดังวาซ่ึงปฏิญาณตนท่ีจะใหการศึกษา
อบรมแกเยาวชน ขาพเจาขอวิงวอนพระคุณเจาใหชวยเหลือเราใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทํา
ได งานกอตั้งโรงเรียนนี้มีความสําคัญใหญหลวงตออนาคตของมิสซังเรา ซ่ึงถาเรายอมสูญเสีย
โอกาสไป ก็ยอมจะเปนความสูญเสียท่ีไมอาจทดแทนไดในอนาคต 
 ในสํานกัแพรธรรมท่ีกวางตุงและซัวเถามีนักบวชคณะอุรสุลินจากแคนาดาประจาํอยู 
ขาพเจาไมทราบวานักบวชคณะนี้จะมีบุคลากรและจะยอมชวยเหลือเราหรือไม ขาพเจาขอวิงวอน
ตอพระคริสตเจาผูศักดิ์สิทธ์ิ โปรดบันดาลใหเราไดรับความชวยเหลือ ในการหวานเมล็ดพันธุลงใน



ผืนดินซ่ึงอาจกอใหเกิดความงอกงามไพศาล  ส่ิงเดียวท่ีแตกตางก็คือ ในยามท่ีเมล็ดพันธุเหลานี้ให
ผลผลิต ดังนั้นภาระหนาท่ีของเรากค็ือตองหวานใหดีท่ีสุดเทาท่ีสามารถ 
 
 จดหมายจากแองแจล เดอ นอเทรอดาม โลเรนซีอุตตี มหาธิการิณ ีถึงสังฆราชเรอเน แปร
โรส ลงวันท่ี 10 มีนาคม 1924 
 
 ดิฉันขอขอบคุณทานอยางตื้นตันและจริงใจตอจดหมายท่ีทานวิงวอนขอใหคณะอุรสุลินมา
ทํางานแพรธรรมในมิสซังของทานท่ีสยาม ทุกส่ิงท่ีพระคุณเจาเลามาลวนนาสนใจเปนอยางยิ่ง ซ่ึง
ทําใหดิฉันอยากจะตอบรับตอขอเสนอและความไววางใจท่ีทานมอบใหแกคณะของเรา แตอยางไร
ก็ตาม ในขณะนี้ดิฉันยังไมอาจใหคําตอบท่ีแนนอนแดพระคุณเจาได 
 พระคุณเจาคงทราบดเีชนเดียวกับเรา วาในขณะนี้ธรรมฑูตเปนส่ิงท่ีหาไดยากยิ่ง ท้ังดิฉนั
ยังจะตองจัดหากาํลังคนสงไปใหแกสํานกัในซัวเถาซ่ึงไดเริ่มงานขึ้นแลว 
 ดวยความปรารถนาอยางสุดจิตสุดใจท่ีจะขานรับตอความมีศรัทธาของทาน ท้ังไดเห็นนมิิต
จากเบ้ืองบนถึงความเปนไปไดท่ีจะกอตั้งสํานักขึ้นในสยาม  ดิฉันจึงไดสงจดหมายเวียนไปยังอธิ
การิณีของทุกสํานักในคณะอุรสุลิน เพ่ือแจงใหทราบถึงความประสงคของทาน และย้ําเตือนให
รําลึกถึงภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการสนับสนุนตอดวงวิญญาณซ่ึงรูสึกถึงกระแสเรียกของการไปใช
ชีวิตเยี่ยงธรรมฑูต 
 จดหมายเวียนฉบับนี้จะถูกนําไปอานในชวงภาวนาเกาวัน เพ่ือเปนเกียรติแดนักบุญฟรังซิส 
เซเวียร ซ่ึงดิฉันม่ันใจวานักบุญองคอุปถัมภแหงธรรมฑูตทานนี้จะชวยบันดาลใหทานไดรับคําตอบ
อันนายินดี ขอพระผูเปนเจาทรงประทานกระแสเรียกอันแรงกลามาใหเพ่ือชวยใหคณะนักบวชนีซ่ึ้ง
พระคุณเจาไดเมตตาเกื้อหนุนใหเราไดปฏิบัติภารกิจแพรธรรมดวยเทอญ ซ่ึงการณนี้จะเปนพรอัน
ยิ่งใหญแกสํานักในซัวเถาเชนกัน 
 
 
 จดหมายจากมาร ีดู โรแซร โอเดท อธิการิณีประจําสํานักซัวเถา เขียนถึง แองแจล เดอ นอ
เทรอดาม ลงวันท่ี 22 มีนาคม 1924 
 
 ดิฉันเพ่ิงจะไดรับจดหมายซ่ึงแนบมา นี่มิใชคําตอบจากเซนตโยเซฟ กระนั้นหรือ? อยาง
นอยท่ีสุดเราก็อาจเดินหนาตอไป โดยอาศัยนวกสถานในแคนาดา ภายในเวลาสามป เราก็จะ
สามารถหาอาสาสมัครมาทํางานท่ีนี่และในสยาม ถาหากวาเบ้ืองบนมีพระประสงคดังนั้น ทาน
สังฆราชแปรโรสกําลังจะเขียนไปหาคุณแมดวยหวังใจวาคงจะจัดหาซิสเตอรใหแกทานได ซ่ึงคงจะ
ไมเปนเรื่องยากจนเกินกวาจะชวย ทานยังไดพูดถึงความจําเปนท่ีจะตองมีนักบวชท่ีรูท้ังภาษา



ฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ ทวาในเบ้ืองตนนี่คงไมจําเปนนัก หากวาพวกซิสเตอรรูวิธีท่ีจะอยูรวมกับ
ธรรมฑูตฝรั่งเศสและลงมือกอตั้งสํานักรวมกัน 
 กรุงเทพ ฯ เปนเมืองท่ีมีความม่ังคั่ง คณะอุรสุลินจะสามารถจัดการศึกษาใหแกสตรีใน
ตระกูลสูงศักดิ ์ดังเชนราชนิกุลฝายหญิงและขาหลวงในราชสํานัก  อนาคตทางวิญญาณของผูคน
เหลานี้คงจะตองมืดมน หากวานักบุญแองแจลกับซิสเตอรในคณะไมสามารถรับภาระการเผยแพร
พระวรสารได สังฆราชแปรโรส  จะชวยเหลือใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี สวนปญหาเรื่อง
การเงินนั้น ดิฉันคิดวาจะสามารถจัดการไดในไมชา ทานสังฆราชอยากท่ีจะชวยเรา ทานยังถาม
ดิฉันถึงสถานการณการเงินในซัวเถาดวย  เซนตโยเซฟคือผูเอ้ือเฟอเกื้อกูลเรา 
 


